



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 12 - 18 ธันวาคม 2555

๕.โลกคาดปีหน้าราคาข้าวฮวบ สศก.รับส่งออกไทยเจอดัมพ์ จำนำข้าวราคาลิ่วแข่งไม่ไหว

นายอภิชาติ จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยรายงานราคาส่งออกข้าวไทยในปี 2556 ว่า ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญรายอื่นๆ ค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายจำนำข้าวที่กำหนดราคาปรับจําสูงกว่าตลาด ทำให้ราคาส่งออกปรับตัวสูงตามไปด้วย ส่งผลให้ไทยไม่สามารถแข่งขันส่งออกข้าวในตลาดโลกได้ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียขายในราคาต่ำ และเวียดนามที่ได้ปรับลดราคาส่งออกข้าวให้ต่ำลงเพื่อให้สามารถแข่งขันกับอินเดียและปากีสถานได้ ส่วนแนวโน้มราคานั้นคาดว่าจะสูงใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากความต้องการข้าวของโลกยังมีมาก ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่กำหนดราคาปรับจําในราคาสูงในตลาด

ส่วนการส่งออกข้าวปี 2556 คาดว่าจะส่งออกประมาณ 8-8.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 23.08% เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง รวมทั้งเร่งผลักดันการขยายข้าวแบบรัฐต่อรัฐอย่างต่อเนื่อง

ด้านความต้องการบริโภคปี 2556 คาดว่าจะมีปริมาณ 467.87 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เฉลี่ย 2.24% ส่วนการค้าข้าวของโลกนั้น คาดว่าจะมีปริมาณ 36.07 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจาก 38.21 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555 เฉลี่ย 5.61%

น.ส.กิริฎา เกาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) สำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า ปี 2556 ธนาคารโลก คาดการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกจะปรับตัวลดลง โดยราคาข้าวไทยจะลดลงเหลือ 520 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือลดลง 5.5% จากปีนี้ที่ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยธนาคารโลกมองว่า ปี 2556 รัฐบาลไทยต้องระบายสต็อกข้าวที่รับจําไว้ ขณะที่มีผลผลิตข้าวรอบใหม่ออกสู่ตลาด มีผลต่อราคาข้าวในตลาดโลกปรับลดลง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงประมาณการอัตราการเติบโตของภาคเกษตรว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนแนวโน้มปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจการเกษตรจะอยู่ที่ 3.5-4.5% โดยสินค้าเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขาพืชขยายตัว 5.5% สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น ข้าว ที่ผู้นำเข้าหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามและอินเดียที่ราคาถูกกว่าไทย ขณะที่น้ำมันปาล์ม ซึ่งราคาตลาดโลกต่ำทำให้ไม่จูงใจให้มีการส่งออก และยางพารา มูลค่าการส่งออกลดลงจากราคาที่ตกต่ำ

"ราคาสินค้าเกษตรที่นำเป็นห่วงในปีหน้า คือ ไข่ไก่ ซึ่งจะมีผลผลิตมากทำให้ราคาตกต่ำโดยจะต้องมีการหารือเพื่อแก้ปัญหาและวางแผนปริมาณการนำเข้าแม่พันธุ์ไก่ โดยคาดว่าจะนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณ 7 แสนตัว ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้า คาดว่าจะประสบภาวะวิกฤตมากพอสมควร แต่คงไม่รุนแรงไปกว่าปี 2555 เนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อประคองสถานการณ์ในพื้นที่ชลประทานไว้ถึงเดือนเมษายน โดยจะมีการขุดสระน้ำเพิ่ม 8 หมื่นสระ" นายยุคลกล่าว

ที่มา มติชน

นักวิชาการแนะรัฐเร่งเพิ่มผลิตภาพข้าวต่อไร่ของไทยก่อนแข่งขันลำบาก

งานเสวนานักวิชาการ "อนาคตข้าวไทยในตลาดโลก" นายอัคร พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายรับจําข้าวของรัฐบาล เนื่องจากการช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร แต่ควรทำควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพข้าว เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ได้เสนอ 3 ประเด็นในการผลักดันคุณภาพข้าวไทย ประกอบด้วย การบริหารต้นทุนการผลิต เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทย มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มปริมาณการผลิตให้ได้ 1 ตันต่อไร่ จากปัจจุบันผลิตได้เพียง 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้การจัดการพื้นที่เชื่อมโยงการผลิต เพราะบางพื้นที่ในไทยไม่เหมาะกับการปลูกข้าว การวางตำแหน่งข้าวไทยใน 10 ปีข้างหน้า โดยเน้นตลาดข้าวหอมมะลิ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ขณะที่ข้าวขาวต้องทำการตลาดมากขึ้น เนื่องจากไทยเสียตลาดไปหลายประเทศจากปัญหาด้านราคา และประเด็นสุดท้ายเห็นว่า อนาคตข้าวไทย ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อในอาเซียน โดยเฉพาะใน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่ปัจจุบันหันมาปลูกข้าวเอง เพื่อลดการนำเข้าข้าวจากไทย และในปี 2558 มาเลเซียตั้งเป้าหมายปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้ถึง 500,000 ไร่ ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าปลูกในทุกจังหวัดของประเทศ และ อินโดนีเซีย กำลังเร่งผลิตข้าวให้ได้มากขึ้น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า ปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 ล้านตัน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้กว่า 10 ล้านตัน ส่วนปีหน้าคาดว่าจะส่งออกข้าวได้เป็นไปตามเป้าหมายของ กระทรวงพาณิชย์ที่ 8.5 ล้านตัน หรืออาจจะถึง 10 ล้านตันได้ เพราะมีการพัฒนาคุณภาพและเร่งผลักดันการส่งออก มากขึ้น

นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทโนโวล อากริเทรค(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวได้จำนวน 6.5 ล้านตัน โดยส่งออกเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก อินเดียที่ส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกได้ 7.2 ล้านตัน เนื่องจากไทยประสบปัญหาด้านราคา ที่ ต้นทุนสูงจากนโยบายรับจำนำของรัฐบาล ทำให้คู่ค้าต้องหาข้าวราคาต่ำ และขอให้ผู้ส่งหาช่วยหาข้าวส่งให้ ทาง บริษัทจึงลดการส่งออกข้าวจากไทยครั้งหนึ่งและไปซื้อข้าวจากเวียดนาม อินเดียส่งออกทดแทน ซึ่งในกรณีนี้ก็ดำเนิน ตามนโยบายของรัฐที่ไม่เน้นปริมาณส่งออกแต่เน้นราคาต่อหน่วยสูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยน นโยบายในปีหน้า อาจทำให้ปริมาณส่งออกข้าวของไทยปรับตัวสูงขึ้น

นายวัลลภ พิชญ์พงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปออร์แกนิกโปรดักส์ แอนด์ซีพพลายส์ จำกัด กล่าวว่า นโยบายของรัฐในการผลักดันเรื่องข้าวหลังจากนี้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะอยู่ตรงไหนในตลาดโลก จะยกระดับข้าวไทย เป็นข้าวคุณภาพจำหน่ายในราคาสูง ไม่สนว่าจะได้ปริมาณเท่าไร ก็ต้องสื่อสารให้กับภาคเอกชนได้รู้ว่าจะยาว เอกชนจะได้ปรับตัวถูกในการทำตลาดข้าวในประเทศ

“เรื่องนโยบายจะเป็นการประกันหรือจำนำ เป็นแค่เครื่องมือของนโยบายในการดูแลเกษตรกร ซึ่งสิ่งที่ สำคัญต้องใช้เครื่องมือให้ถูกต้องอย่างรอบด้านและบูรณาการ พร้อมกำหนดระยะเวลาใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพราะ แต่ละเครื่องมือมีข้อจำกัด เมื่อดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือในการใช้ได้ เพราะ นโยบายนี้แหละคือสิ่งสำคัญในการกำหนดอนาคตของข้าวไทย” นายวัลลภ กล่าว

ด้านนายฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรค จำกัด (เครือเจริญโภค ภัณฑ์) กล่าวว่าไทยส่งออกข้าวปีนี้ 6 ล้านตัน ซึ่งปีก่อนสามารถส่งออกได้ถึง 10 ล้านตัน จึงเห็นว่าการส่งออกข้าว ของบ้านเราลดลงถึง 40% สิ่งที่ยังทำให้อยู่ได้คือกลุ่มผู้บริโภคเป็นตัวกำหนดเพราะยังคงมีหลายประเทศยังคงตั้งใจ ในเรื่องรสชาติของข้าวไทย เช่น กลุ่มประเทศแอฟริกา ในจีเรีย เพราะกลุ่มประเทศนี้ติดใจนำเข้าข้าวไทยมาตลอด ส่วนในเรื่องการเกษตรบ้านเรา เรื่องข้าวขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ในเรื่องยางพาราจะโตขึ้นมามากเพราะภาคอีสาน สามารถปลูกยางพาราได้แล้ว ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสวนปาล์ม จะเห็นว่า ณ ตอนนี้อย่างพาราและปาล์มจึงเป็นสินค้า แทนที่ข้าวเพราะราคาดีกว่าปลูกข้าว ดังนั้นเราจะต้องทำให้ข้าว 6 ล้านตันนั้น เป็นข้าวระดับพรีเมียมอย่างแข็งแรง เพราะตอนนี้ไทยยังคงแพ้เวียดนามในศักยภาพการส่งออกข้าวในอาเซียน

ที่มา สำนักข่าวไทย ไทยโพสต์ และบ้านเมือง

ธ.ก.ส.ยอมรับจำหน่ายข้าวขาดทุน

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า หลังจาก กรม.อนุมัติกรอบวงเงินรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี 2555/2556 วางเป้าหมาย 15 ล้านตัน วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังจัดหาให้ 150,000 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันจะส่งเงินจากการระบายข้าวให้ 50,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้แผนงานการระดมเงินเพื่อรับจำหน่ายข้าวมีความชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการจำหน่าย นายกรัฐมนตรี จึงตั้งคณะกรรมการดูแลจัดหาเงินทุน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ธ.ก.ส. สำนักบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กรมการค้าระหว่างประเทศ องค์การคลังสินค้า(อ.ค.ส.) ยืนยันว่าการรับจำหน่ายจะมีเงินทุนเพียงพอ

นายลักษณะ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรภาคเหนือและอีสานเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวได้นำข้าวมาจำหน่ายแล้วประมาณ 4.6 ล้านตัน เป็นเงิน 70,000 ล้านบาท และช่วงที่ข้าวจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก คือ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ จึงคาดว่าข้าวนาปี ชาวนาจะนำข้าวมาจำหน่ายประมาณ 10 ล้านตันในปีนี้ คงไม่ถึงเป้าหมาย 15 ล้านตันตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ ดังนั้นข้าวนาปีน่าจะใช้เงินประมาณ 200,000 ล้านบาท โดยปีนี้สหกรณ์ได้ออกมารับซื้อข้าวจากสมาชิก เพื่อแปรสภาพและบรรจุถุงขาย จึงช่วยลดปริมาณนำข้าวมาจำหน่ายกับรัฐบาล

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การปลูกข้าวนาปีครึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรบริเวณพื้นที่ชลประทาน โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคอีสานบางส่วน ส่วนแผนการรับจำหน่ายข้าวนาปีครึ่งนั้น คงต้องหารืออีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) เพื่อประเมินเป้าหมาย และเงินทุนรองรับโครงการ เนื่องจากมีบทเรียนปีที่ผ่านมา เมื่อรับจำหน่ายข้าวทุกเมล็ด ทำให้เกษตรกรปลูกข้าวนอกฤดูการผลิตจนรัฐบาลต้องรับจำหน่ายเพิ่มมากกว่า 14.6 ล้านตัน โดยการรับจำหน่ายข้าวตั้งแต่ปี 2554/2555 ถึงปี 2555/2556 วงเงินรับจำหน่ายข้าว 500,000 ล้านบาทตามที่นายกรัฐมนตรีกำชับไว้ว่าจะเป็นวงเงินที่เหมาะสมในการควบคุมดูแลได้ แต่ถ้าหากการรับจำหน่ายข้าวครึ่งปีนี้ต้องการบเพิ่ม จึงเตรียมเสนอทางเลือกให้ กขช.พิจารณา เพื่อให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม หรือจะให้ ธ.ก.ส.เป็นผู้ระดมทุนเอง ซึ่งอยู่ในกรอบความสามารถของ ธ.ก.ส.ดำเนินการได้ แต่รัฐบาลต้องแยกบัญชีโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อชดเชยเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้ ธ.ก.ส. โดยการรับจำหน่ายข้าว รัฐบาลย้ำชัดเจนว่าต้องการให้เกษตรกรจำหน่ายกับรัฐบาลเพียงปีละ 2 ครั้ง

สำหรับผลดำเนินการรับจำหน่ายข้าวฤดูการผลิตปี 2554/2555 เบื้องต้นยอมรับว่าขาดทุน เพราะรัฐบาลตั้งราคาสูงกว่าตลาด เพื่อมีเจตนาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มนับว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เมื่อกระทรวงพาณิชย์ต้องระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล หากขายราคาต่ำกว่าราคาตลาด แต่ผลการปิดบัญชีที่จะครบกำหนดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2556 สำหรับฤดูการผลิตปี 2554/2555 จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปิดบัญชีเป็นผู้ชี้แจงโดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ชี้แจงผลดำเนินงานทั้งหมด เบื้องต้นคงต้องปิดบัญชีสำรองโดยใช้ข้อมูลการระบายข้าวครั้งสุดท้ายมาใช้ในการคำนวณการปิดบัญชี เพราะคงไม่สามารถรอให้กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวทั้งหมดออกจากสต็อกจากการรับจำหน่ายข้าวปีที่ผ่านมา

ที่มา สำนักข่าวไทย

พาณิชย์ ปิดทุจริตคัมเซอร์เวเยอร์

แหล่งข่าวกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) เพื่อป้องกันปัญหาข้าวในสต็อกรัฐบาลหายนและมีคุณภาพต่ำ ล่าสุดคณะกรรมการกำหนดให้เพิ่มเงื่อนไขสัญญาที่เอกชนต้องทำกับองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) เข้าไปอีก 1 ข้อ คือ กำหนดให้บริษัทเซอร์เวเยอร์ต้องเป็นคนละรายกับบริษัทที่ทำหน้าที่รมควัน พลิกกองข้าวตามเงื่อนไข เพื่อรักษาสภาพข้าวให้มีคุณภาพดีต่อเนื่อง

เพราะที่ผ่านมามีทั้งหน้าที่การตรวจสอบคุณภาพปริมาณ และการรณรงค์ในสต็อกของรัฐบาลจะมีบริษัทรายใดรายหนึ่งรับจ้างและดำเนินการทั้งสองอย่างทำให้เกิดการละเลยไม่ทำตามสัญญา

นอกจากนี้ เงื่อนไขสัญญาใหม่จะช่วยปิดช่องโหว่ให้เอกชนที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐนำข้าวคุณภาพดีออกไปขายในตลาด และนำข้าวคุณภาพต่ำมาแทนที่เพื่อหวังส่วนต่างกำไร เพราะจะมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบข้าวนี้ๆ มากขึ้นช่วยให้แต่ละส่วนตรวจสอบกันเองไม่ปล่อยให้เกิดทุจริต

"คิดว่าเงื่อนไขใหม่จะช่วยได้ระดับหนึ่ง เพราะเดิมมีบริษัทเชอร์เวย์อร์ และเจ้าหน้าที่รัฐกัน 2 คน แต่ให้เพิ่มบริษัทที่ต้องมาพลิกกอง รถมยา รักษาสภาพข้าวเข้าไปอีกคนจะทำอะไรก็ยากขึ้น ปัญหานี้เกิดมานาน และหลายครั้ง แต่กลับไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนทั้งที่ผิดสัญญาชัดเจนปล่อยให้ข้าวหลวงเสียหาย" แหล่งข่าวกล่าว

ด้านแหล่งข่าวจากองค์การคลังสินค้า ระบุว่า การดูแลข้าวในสต็อกรัฐบาลจะมีผู้รับผิดชอบ 3 ส่วนคือ เจ้าหน้าที่ออคส. บริษัทเชอร์เวย์อร์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ การจะนำข้าวออกจากโกดังต้องมีหนังสือจากกรมการค้าต่างประเทศแจ่มมายัง อคส.ว่าให้มอบหมายข้าวปริมาณตามที่ระบุให้แก่บริษัทเอกชนที่ระบุในเอกสาร

จากนั้น อคส.จะมีหนังสือแจ้งไปยังอีก 2 ส่วนที่ร่วมรับผิดชอบแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งขอเปิดคลัง ที่ผ่านมาช่วงก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล มีเอกชนผู้ส่งออกข้าวถือหนังสือกรมการค้าต่างประเทศมาขอรับข้าวจำนวนมากกว่าหลายแสนตัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกข้าวทั้งรายใหญ่ และกลาง แต่ไม่มีบริษัท สยามอินดิแกมาขอรับข้าวตามที่เป็นข่าว อย่างไรก็ตาม หลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล พบว่าการขอรับข้าวจากสต็อกรัฐบาลลดลงไปมาก

ส่วนประเด็นแอบขนข้าวรัฐที่มีคุณภาพดีออกไปขายนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเปิดโกดังแต่ละครั้ง ต้องผ่านความรู้เห็นจาก 3 ส่วนที่กล่าวมา ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ไม่น่าพร้อมใจทุจริต แต่คาดว่า ข้าวที่พบว่าเสื่อมคุณภาพน่าจะเป็นส่วนน้อย และเป็นส่วนที่การรณรงค์หรือพลิกกองไม่ทั่วถึง ซึ่งเรื่องนี้ต้องดำเนินการเอาผิดกันต่อไป เงื่อนไขใหม่ปิดช่องเอกชนเจ้าหน้าที่นำข้าวดีไปขาย นำข้าวคุณภาพต่ำมาแทนที่

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ชี้ ไทยเก็บสต็อกข้าวอีก 1 ปีรัฐลากโครงการจำหน่าย

เว็บไซต์ไอโรชา รายงานว่า ราคาข้าวในเอเชียกำลังถูกจุดให้ร่วงลง จากราคาอ้างอิงข้าวเวียดนามที่ลดลงอย่างมาก และปริมาณข้าวอินเดียที่ไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และในปริมาณที่มากขึ้นไป ซึ่งจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่า การส่งออกข้าว ที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติของอินเดียจะลดลง

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ห่มองว่า ไทยอาจจะต้องรอดต่อไปอีกราวหนึ่งปี เพื่อดูสถานการณ์การผลิตข้าวของอินเดีย ที่อาจจะตกอยู่ในภาวะย่ำแย่ได้ อันจะเป็นการส่งผลดีให้กับไทย ในแง่ที่ว่า อาจจะได้ราคาขายตามที่ตั้งความหวังไว้

กระนั้นก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะเดินหน้าขายข้าวปริมาณน้อยๆ ดูดซับการขาดทุนไปที่ละน้อยๆ เช่นกัน โดยราคาข้าวขาวคุณภาพสูงของไทยอยู่ที่ราว 550 ดอลลาร์ต่อตัน สูงกว่าราคาตลาดที่ราว 50 ดอลลาร์ต่อตัน แต่เทรดเดอร์ค้าข้าวบางราย ตั้งข้อสงสัยว่า ตัวเลขขาดทุนของไทยน่าจะอยู่ที่ราว 150 ดอลลาร์ต่อตัน จากโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล

ไอโรชา ระบุว่า หากประชาชนผู้เสียภาษีของไทยไม่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้าน โครงการอื้อฉาวข้างต้น ก็มีความเป็นไปได้ที่โครงการนี้จะเดินหน้าต่อไป และว่าจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่า การคัดค้านโครงการดังกล่าว จะประสบความสำเร็จแต่อย่างใด

"จะคัดค้านโครงการนี้สำเร็จ ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นหน้าทวมหลังเปิด ซึ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยในระยะนี้"

ปัจจุบัน สต็อกข้าวอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรัฐบาลกลางก็ยังไม่ได้รับซื้อข้าวจากผู้ผลิต ในรัฐทาง ตะวันออกของประเทศ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โอไรซารายงานว่า มุขมนตรีรัฐพิหารได้ออกมาขอเวลาเพิ่มมากขึ้น เพื่อดำเนินการรับซื้อข้าวตามโควตา เนื่องจากไม่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษา ซึ่งนับถึงเมื่อวันที่ 1 ม.ค. ที่ ผ่านมา รัฐบาลกลางอินเดียมีปริมาณข้าวสำรองอยู่ที่ราว 30 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13% จากเมื่อปีที่แล้ว และรัฐบาลกลาง ตั้งเป้าที่จะรับซื้อข้าวฤดูกาล 2555/56 ทั้งหมด 40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลนี้ราว15%

ท่าที่ดังกล่าว ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก สำหรับรัฐบาลในการหาที่จัดเก็บข้าว และข้าวสาลี เพราะนับ ถึงเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ปริมาณข้าว และข้าวสาลีสำรองของอินเดียทั้งหมดอยู่ที่ 68 ล้านตัน แต่อินเดียมีโกดัง เก็บข้าวเพียง 71.4 ล้านตันเท่านั้น

ทั้งนี้สถานการณ์ผลผลิตของประเทศต่างๆ รวมทั้งราคาส่งผลให้ข้าวไทย ระบายออกยากมากขึ้น และการ เก็บสต็อกต่อไปจะมีปัญหาต้นทุนในการเก็บรักษา รวมทั้งคุณภาพข้าวที่จะค่อยๆเสื่อมลงตามลำดับ ทำให้มูลค่าข้าว ในสต็อกของรัฐบาลลดลงไปเรื่อยๆ

ก่อนหน้านี้ทางการยืนยันว่าได้มีการระบายในรูปแบบรัฐต่อรัฐ แต่ปรากฏว่ามีการนำข้าวออกจากสต็อก น้อยมาก และไม่มีบันทึกในการส่งออกในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ในการยืนยันว่าส่งออกไปจริง โดยรัฐบาลอ้างว่าเป็นความลับ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

ปีหน้าคนไทยแบกภาระข้าวค้างสต็อกอีก 13 ล้านตัน

วันที่ 13 ธ.ค. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล สถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน"เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย และสถาบันนโยบายศึกษา โครงการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ จัดสัมมนาหัวข้อ"การเมืองเรื่องข้าว" โดย นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ น.ส.กอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออก ข้าว และนายชัยวัฒน์ สุรวิชัย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน

นายสมพร กล่าวว่าวิกฤตข้าวไทยที่กลายเป็นพีชการเมือง และสร้างผลกระทบเศรษฐกิจภาพรวมอย่างไร เพราะสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้กำลังทำคือยกระดับราคาให้สูงกว่าตลาดเกินร้อยละ 50 ทำให้ตลาดกลางซื้อขายข้าวหายไปมี แต่เอาข้าวไปส่งโรงสีกันหมดเพื่อเข้าโครงการจำนำ ในยุครัฐบาลทักษิณ ปรึบวงเงินรับจำนำจาก 7 หมื่นกว่าล้านบาท มาเป็น 1 แสนล้านบาทในปี 46 และมาเป็น 2 แสนกว่าล้านบาทในปี 55 สิ่งที่ตามมาคือข้าวค้างสต็อกเยอะมาก เป็น ภาระให้คนรุ่นหลังจากโครงการนี้ เพราะไม่มีผลประเมินว่าทำให้ชาวบ้านพ้นจากความยากจนหรือไม่ มีชวานาจริง ๆ 1.3 ล้านกว่าครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพียง 8 เปอร์เซ็นต์จากชวานาทั่วประเทศ 3.7 ล้านครัวเรือน และรัฐ บิดเบือนไม่พูดเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่ชวานาในภาคอีสานไม่ได้ประโยชน์จากโครงการรับจำนำ ใน ปีต่อไปถ้าจำนำอย่างนี้ก็จะสร้างหนี้ให้กับประเทศอย่างมหึมา

นายสมพรกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการระบายขายข้าวของไทยเสียโอกาสให้กับประเทศพม่า เวียดนาม อินเดียที่มีข้าวราคาถูกกว่าและไทยไม่มีตัวเลขแท้จริงในการขายแบบจืดจาง และข้าวค้างอยู่ 13 ล้านตัน เราจะทำ อย่างไรในอนาคต สรุปว่าตลาดข้าวมันกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ไทยไม่สามารถทำให้ข้าวในสต็อกลดลง อย่างรวดเร็วได้ ข้าวผลิตได้ทุกๆ120 วันรอวันให้ข้าวหมดโลกคงไม่มีแน่ ซึ่งไทยไม่ส่งออก ทำให้ชวานาเวียดนาม พม่า อินเดีย ก็ได้ประโยชน์ไป แต่ประเทศไทยเก็บข้าวไว้ 13 กว่าล้านตันเป็นตัวล่อกราคาข้าวไม่ทำให้ราคาข้าวโลก สูงขึ้นได้

"สิ่งที่จำเป็นรัฐบาลต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย และทำให้ชาวบ้านเข้าถึง เทคโนโลยีมากขึ้น กลับเป็นว่าชุมชนเขาทำดีแต่กลับถูกลดโทษ เช่นการทำเกษตรอินทรีย์ แต่รัฐบาลมองข้าม"นายสม พร กล่าว

น.ส.กอบสุข กล่าวว่าเกษตรกรคือฐานเสี่ยงสำคัญของพรรคการเมือง ซึ่งไทยมีเกษตรกรถึง 42 เปอร์เซ็นต์ และมีผู้เกี่ยวข้องกับข้าวเกือบครึ่งประเทศ ที่ผ่านในอดีตนโยบายข้าวเน้นการจัดการข้าวที่เหลือไปขายต่างประเทศให้ มากๆ ระดับราคาไม่ได้สนใจขอให้ขายได้หมดๆไปและให้ความสำคัญฐานเสี่ยงชวานาน้อยกว่าชาวเมือง ไม่ว่าจะรัฐบาล เผด็จการทหารและรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งตลาดข้าวในประเทศ 5 ล้านตัน และชวานาผลิตข้าวกินเอง 5 ล้าน ขณะที่ปริมาณส่งออก 8-9 ล้านตัน เมื่อมีนโยบายประชานิยม ไปเน้นสร้างฐานเสี่ยงกับชวานา การรับซื้อทุกเม็ดใน ราคาสูงซึ่งรัฐบาลไปสัญญาไว้ และไปยึดเยียดให้ต่างประเทศซื้อราคาแพง ทางสมาคมผู้ส่งออกเคยบอกแล้วว่า ความสามารถที่รัฐบาลไปมัดมือชกให้ลูกค้ามาซื้อในราคาสูง ไม่เคยเกิดขึ้นได้ในสินค้าเกษตร เพราะเป็นสินค้าเกษตร ทดแทนกันได้ กลับทำให้ไปเร่งปลูกกันหมดทั้งชวานาลาว เขมร พม่า เวียดนาม รวยขึ้นเพราะขายข้าวได้มากขึ้นและ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามากด้วย ยกเว้นว่าเกิดภัยพิบัติใหญ่ๆในโลกรัฐบาลไทยอาจจะขายได้หมดสต็อกแต่ที่ผ่านมา 15 เดือนยังไม่เกิดขึ้น และรัฐบาลมีการปกปิดการขาย ทำให้มีผู้ได้ประโยชน์เกิดขึ้นทุกระดับหยิบฉวยประโยชน์จาก ตรงนี้ทั้งชวานา โรงสี เกี่ยวข้องเรื่องนี้ 10 กว่าล้านคนทำให้โครงการนี้เลิกยากเป็นภาระกับรัฐบาลชุดต่อไป ขณะนี้ เวียดนาม ยึดเป็นนโยบายว่าตั้งเป้าเอาชนะไทย เพราะเขามีข้าวเหลือมากและพยายามขายให้หมดเขาต้องการเอา เม็ดเงินเข้าประเทศก่อน ด้านผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกคือฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อาฟริกาและตะวันออกกลาง มีการตั้ง องค์การการซื้อเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อจากใครและตั้งกำแพงภาษีไว้สูงมาก

น.ส.กอบสุข กล่าวต่อไปว่า ข้าวเป็นสินค้าการเมือง แม้ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศทุกวันอังคาร วรรณคดีไม่กินข้าว ประเทศที่นำเข้าข้าวต้องการที่จะซื้อถูก แต่รัฐบาลไทย กลับบอกให้เขาซื้อแพง ไปบีบขายแพงๆคง ไม่มีใครเอา ในฐานะรัฐบาลเป็นผู้คุมกฎต้องคุมไม่ให้ใครเอาเปรียบกัน ไม่ใช่ผู้จัดสรรผลประโยชน์อยากถามว่ารัฐบาล ควรมาตั้งเป็นองค์กรค้าข้าวเองมาจัดสรรเอง สุดท้ายถามว่าชวานารวยขึ้นไหม พันความยากจนหรือไม่ ถ้ายกระดับ ความเป็นอยู่ได้ด้วยการทำเช่นนี้ยอมรับว่านโยบายถูกทางถ้าไม่ได้ต้องมาทบทวนเพราะนโยบายนี้ใช้เงินมหาศาล โดยเฉพาะชวานาอีสาน ทำนาปีละครั้ง ครบเรือนละ 10 ไร่ ได้เงินรับจำนำครั้งละ 1 แสนบาทต่อปี และชวานาจะอยู่ได้ หรือไม่เพราะต้องส่งลูกเรียน อยากให้มาดูเรื่องปรับโครงการผลิตทำให้คุณภาพชีวิตชวานาดีขึ้นทั้งประเทศจะ เหมาะสมกับการใช้เม็ดเงินที่ก่อประโยชน์มากกว่า"น.ส.กอบสุข กล่าว

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่าสังคมไทยเป็นสังคมของผู้มีอำนาจจากทหารมาเป็นนักการเมือง กลายมาเป็นทุน ผูกขาด ทำให้สังคมเบี่ยงเบนไปและที่ผ่านมานี้ไม่ให้ความสำคัญกับประชาชน ภาพรวมทุกยุคทุกสมัยประชาธิปไตยคือ อะไร มันเป็นประชาธิปไตยจริงไหม ดูในรัฐสภามีตัวแทนเกษตรกรไหม ถ้าไม่มีจะตอบได้ไหมว่าเป็นประชาธิปไตย เพราะไม่มีตัวแทนของคนส่วนใหญ่ของประเทศ ปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคต พรรคการเมืองใหญ่เมื่อชนะการเลือกตั้ง แล้วพยายามเข้ามาเป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตย ทำได้ทุกอย่างทั้งหมดจะเป็นอันตรายต่อประเทศมาก ตรงนี้ สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อการได้มาซึ่งอำนาจ ซึ่ง โครงการรับจำนำข้าวในที่สุดผู้ได้ประโยชน์คือคนที่คิดโครงการนี้ และครอบครัวของ นักการเมือง โรงสีและข้าราชการ ซึ่งเม็ดเงินจริงๆไม่ถึงมือชวานาไม่ถึงครึ่ง กลายเป็นวงจรรอบาวห์ ของวงการข้าวต่อไปในปีหน้า

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 ธ.ค. 2555 มีจำนวน 235,163 ตัน มูลค่า 107.652 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 ธ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 7.335 ล้านตัน มูลค่า 3.271 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 6.5% ขณะที่มูลค่าลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.887 ล้านตัน มูลค่า 3.379 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) สำหรับในเดือน ธ.ค. นี้ คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 550,000 ตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามยังคงมีทิศทางอ่อนตัวลง เนื่องจากในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับเวียดนามกำลังเผชิญกับการแข่งกับอินเดียที่ได้ปรับราคาข้าวลงเพื่อดึงดูดผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่ได้ชะลอการสั่งซื้อข้าวในช่วงใกล้สิ้นปี ในขณะที่เดียวกันผู้ส่งออกของเวียดนามต้องเร่งชำระหนี้คืนให้ธนาคารและต้องเร่งระบายข้าวออกจากคลังของตนเองเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับข้าวในฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้า จึงทำให้ต้องปรับลดราคาเสนอขายข้าวลง

ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาขาลงมาอยู่ที่ระดับ 405-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) จากระดับ 420-440 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาขาลงมาอยู่ที่ระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 390-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยว่า เวียดนามยังไม่สามารถบรรลุสัญญาขายข้าวใหม่ในปี 2013 ได้เลย และผู้ส่งออกอาจจะต้องลดราคาลงอีกเพื่อแข่งขันกับข้าวจากพม่าและปากีสถานที่ราคาถูกกว่า โดยผู้ค้าเปิดเผยว่าราคาข้าวของพม่าอยู่ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวปากีสถานอยู่ที่ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่อินเดียต้องการที่จะขายข้าวให้ได้เช่นกันจากการที่รัฐบาลมีนโยบายกดดันการส่งออกเพื่อลดจำนวน ข้าวในสต็อกที่มีอยู่สูงมาก โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ตัวเลขข้าวในสต็อกอยู่ที่ 30.6 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าให้มีข้าวเหลือในสต็อกเพียง 5.2 ล้านตันเท่านั้น

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สหพันธ์ผู้ส่งออกข้าวกัมพูชา (The Federation of Cambodian Rice Exporters; FCRE) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริม และรักษาสถานะที่แข็งแกร่งของข้าวกัมพูชาในตลาดโลก โดยนายกิม สาธุ ประธานสหพันธ์ผู้ส่งออกข้าว และประธานบริษัทส่งออกข้าว Khmer Food กล่าวในพิธีเปิดตัวว่า ความมุ่งมั่นของสหพันธ์คือ การขยายการส่งออกข้าวกัมพูชา และทำงานปรับปรุงข้าวกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาชิกของสหพันธ์ประกอบด้วยผู้ส่งออกข้าว ธนาคาร บริษัทลอจิสติกส์ และธุรกิจพันธมิตรอื่นๆ

นายสวน โสธา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้ากระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่า FCRE เป็นเพียงองค์กรเดียวที่ได้รับอนุญาตให้หารือ และเจรจาต่อรองกับรัฐบาลในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าว

ขณะที่นายจาม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สหพันธ์จะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวจำนวน 1 ล้านตัน ในปี 2558 นี้

กัมพูชาเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ประชากรมากกว่า 80% มีอาชีพเกษตรกร โดยในเดือน ส.ค. 2553 รัฐบาลได้เริ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกข้าวที่มีเป้าหมายส่งออกข้าวให้ได้ จำนวน 1 ล้านตัน ภายในปี 2558 แต่กัมพูชาสามารถส่งออกข้าวได้ในปริมาณไม่มากนักเนื่องจากขาดแคลนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเงินทุน

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า กัมพูชาส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2555 ได้ทั้งหมด 141,470 ตัน เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่จำนวน 136,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 97.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25% จาก 78.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของอินเดียอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากในช่วงนี้ตลาดค่อนข้างเงียบเพราะใกล้กับช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 375-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวของรัฐบาล เริ่มกลับมา มีปริมาณมากขึ้นอีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโครงการจัดหาข้าวในปีการผลิต 2012/13 เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่ง ณ วันที่ 1 ธ.ค. รัฐบาลมีสต็อกข้าวจำนวน 30.6 ล้านตันเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลใน ฝั่งบประมาณ 2012/13 (Kharif marketing season) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 12 ธ.ค. สามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 13.4 ล้านตัน ทั้งนี้ในช่วงแรกผลผลิตข้าวเปลือกจะมาจากแคว้น Punjab และ Haryana ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศ และในช่วงนี้ผลผลิตข้าวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น

ที่มา Riceonline.com

ฮ่องกง

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงาน การนำเข้าข้าวของฮ่องกงในช่วงเดือน มกราคม – ตุลาคม 2555 รวม 257,394.391 ตัน โดยนำเข้าจากไทยจำนวน 131,926.942 ตัน (สัดส่วน 51.3%) รองลงมาได้แก่เวียดนาม 89,999,086 ตัน (35.0%) จีน 21,162.766 ตัน (8.2%) ออสเตรเลีย 5,389.840 ตัน (2.1%) สหรัฐอเมริกา 4,397.643 (1.7%) อินเดีย 1,510.865 ตัน (0.6%) พม่า 868 ตัน (0.3%) ญี่ปุ่น 849.408 ตัน (0.3%) และไต้หวัน 470.024 ตัน (0.2%)

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Rice Stock) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 31,504.156 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (Whole rice) 26,537.257 ตัน และอื่นๆ (other) 2,966.899 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิธีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศไทย สหรัฐฯ อาร์เจนตินา และอุรุกวัย ในวันที่ 23 ธ.ค. นี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 27 ธ.ค.

การประมูลในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 85,000 ตัน ในราคา 573 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) (รวมแล้วในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 920,000 ตัน) ส่วนการประมูลเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 85,000 ตัน ในราคา 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F)

ในปีนี้อิรักจะนำเข้าข้าวประมาณ 1.35 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนธันวาคม 2555 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2555/56 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 465.34 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 465.01 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2554/55 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2555/56 จะเพิ่มเป็น 143.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 140.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิตมีเพียง 99 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลา

เทศ ปากีสถาน สหรัฐ อียิปต์ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2555/56 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศบราซิล เกาหลีใต้ และพม่า

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2555/56 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 468.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2554/55 ที่มีจำนวน 457.96 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงจาก 105.7 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2554/55 เป็น 102.53 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.07 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2554/55 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 9.78 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2556 จะมีปริมาณ 36.11 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากจำนวน 38.51 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.25 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าถึง 3.2 ล้านตัน ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน จากที่ในปี 2555 คาดว่ามีการนำเข้า 1.7 ล้านตัน ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2555 ที่คาดว่านำเข้าประมาณ 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.22 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.8 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.35 ล้านตัน และมาเลเซียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2556 ประเทศไทยจะส่งออก 8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกเพียง 6.5 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะมีการส่งออกถึง 7.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2556 จะส่งออกได้ 6.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2555 ที่คาดว่าจะส่งออกถึง 10 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าปากีสถานจะส่งออก 4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.45 ล้านตัน ในขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 0.95 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน

ที่มา USDA

